



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๓๔

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๐๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ และให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำบันทึกข้อตกลงโดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือเอกสารในลักษณะดังกล่าว ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานเอกชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาชะลอการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อให้การดำเนินการในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้วอาจทำให้บันทึกข้อตกลงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของร่างแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.pharelocal.go.th](http://www.pharelocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ สด.จ.แพร่”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๓ และ ๑๕

กฤษฎา  
๒๖๕-๒๖  
ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๖๔



๒๖/๕๓ กว ๓๓๒๒๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ ๒๐๓๔
วันที่ ๖ ส.ย. ๒๕๕๓
เวลา.....น.

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ และให้พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศในภาพรวมทั้งระบบและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานเอกชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาให้ความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะจัดทำบันทึกข้อตกลงโดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือเอกสารในลักษณะดังกล่าว ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานเอกชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาชะลอการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อให้การดำเนินการ ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อร่างแก้ไข พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้วอาจทำให้บันทึกข้อตกลงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของร่างแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฏา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๕-๖